

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์วาท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานการฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ และพิมพ์สิ่งทอ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจและรถยนต์บริการทัศนาจร พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติการ (.... .ศ.พ) ..
เดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (การปรับปรุงการประกันภัยสำหรับ
ผู้โดยสารเรือ)

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคการใช้จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 - 1X ในส่วนภูมิภาค

เรื่อง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2547

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะทำงานโครงการประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน

เรื่อง ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันหมอนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง รายงานการตั้งตัญยาฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และ)
(กัมพูชา

เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

เรื่อง การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่า สายเมียวดี เชียงเขาคะนาวศรี -

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในโครงการออกแบบและคุมงานก่อสร้างหมู่บ้าน
นักกีฬาเอเชียนเกมส์ประเทศกาตาร์

เรื่อง การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9 ของสมาคมศาลปกครองสูงสุด
ระหว่างประเทศ ในปี 2550

เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสหภาพพม่าและรัฐบาลไทย ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2547

เรื่อง การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เรื่อง การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง รายงานคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ ครั้งที่ "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น"6

เรื่อง แต่งตั้ง

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
องค์การคลังสินค้า

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ)10 ชข(.

คณะกรรมการการปราบปรามครหลวงชุดใหม่

**กรณาดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ห้ามตั้งหรือขยาย
โรงงานการฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ และพิมพ์สิ่งทอ พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานการฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ และพิมพ์สิ่งทอ พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลโรงงานฟอก ย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ และพิมพ์สิ่งทอ เกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโรงงาน ประสิทธิภาพในการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า โรงงานที่ประกอบกิจการฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 22(1) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 22 (3) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 22 (4) โรงงานฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 24 ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในหลายท้องที่ เนื่องจากโรงงานมีการตั้งและประกอบกิจการโรงงานกระจัดกระจายอยู่ในท้องที่ต่าง ๆ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลโรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายสิ่งทอ และพิมพ์สิ่งทอให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับทำเลสถานที่ตั้งโรงงาน ประสิทธิภาพในการผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธารณสุข

ร่างประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

ห้ามตั้งโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 22 (1),22(3), 22(4) และ 24 ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ.2535 ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ.2535 หรือในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ห้ามขยายโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานตามที่กำหนดในข้อ 1 ทุกห้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเว้นแต่กรณีการขยายโรงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตในสัดส่วนที่ลดลง ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการเพิ่มเนื้อที่บริเวณโรงงานขึ้นจากเดิม

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจและรถยนต์บริการทัศนาจร พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะรถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยได้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการกำหนดวิธีแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีได้กำหนดลักษณะเครื่องแต่งกาย ซึ่งกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และให้คนขับรถยนต์สาธารณะรถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจรแสดงบัตรประจำตัวคนขับ โดยใส่กรอบติดไว้ภายในรถด้านหน้าตอนบนและด้านหลังของพนักพิงที่นั่งตอนหน้า ในลักษณะที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีให้มีสิ่งใดปิดบัง ซึ่งกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (การปรับปรุงการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (การปรับปรุงการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือ) และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยได้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการกำหนดให้เจ้าของเรือทุกประเภทที่ต้องขอรับใบอนุญาตใช้เรือต้องจัดให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้โดยสาร

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม รายงานตามที่ กระทรวงพาณิชย์ (กรมการประกันภัย) แจ้งว่า คณะกรรมการปรับปรุงการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง ได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง ดังนี้

ให้เรือโดยสารทุกลำต้องจัดให้มีการประกันภัย สำหรับผู้โดยสารโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนผู้โดยสารว่าจะเป็นเท่าใด และใช้รับจ้างหรือไม่ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะเรือที่รับจ้างบรรทุกโดยสารเกิน 12 คน เพื่อแสวงหากำไรเท่านั้น

ในการยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งเจ้าของเรือต้องเป็นผู้เอาประกันภัย โดยให้คนโดยสารที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการใช้เรือของตนเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย และกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดดังนี้

- 2.1 การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียชีวิต เทำ หรือสายตาทั้งสองข้างคนละ 100,000 บาท เดิม)50,000 บาท(
- 2.2 การสูญเสียชีวิต เทำ หรือสายตาหนึ่งข้างคนละ 60,000 บาท เดิม) 25,000 บาท(
- 2.3 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งคนละไม่เกิน 15,000 บาท เดิม)ไม่เกิน10,000 บาท(

ให้ลดอัตราเบี้ยประกันสำหรับเรือโดยสารตามจำนวนผู้โดยสาร ดังนี้

- 3.1 จำนวนผู้โดยสาร 1-12 คน เบี้ยประกันภัย 50-80 บาทต่อคน
- 3.2 จำนวนผู้โดยสาร 13-50 คน เบี้ยประกันภัย 70-100 บาทต่อคน
- 3.3 จำนวนผู้โดยสาร 51 คนขึ้นไป เบี้ยประกันภัย 90-150 บาทต่อคน เดิม) กำหนดเฉพาะเรือที่รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารเกิน12 คน เบี้ยประกัน 100-150 บาทต่อคน(

กำหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 200 บาท ต่อกรรมธรรม์ประกันภัยหนึ่งฉบับและขอความร่วมมือให้แก่ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ .ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้เป็นไปตามข้อ 1 และข้อ 2

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

การขอรับใบอนุญาตใช้เรือใด ๆ ที่สามารถบรรทุกทุกคนโดยสารได้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับผู้โดยสารและให้ยื่นสัญญาประกันภัยเพื่อแสดงเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ

ใบอนุญาตใช้ที่ระบุว่าสามารถบรรทุกทุกคนโดยสารอยู่ด้วยนั้นให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกินกว่าอายุความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันอนุญาต

สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าของเรือต้องเป็นผู้เอาประกันภัย และอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองคนโดยสาร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการใช้เรือ ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ความเสียหายที่คนโดยสารได้รับอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทพพลาภโดยสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะ หรือบาดเจ็บ

จำนวนเงินที่ได้เอาประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องไม่น้อยกว่าอัตรา ดังนี้

1. การสูญเสียชีวิตหรือทพพลาภถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียมือ เท้า สายตา สองข้างคนละ 100,000 บาท
2. การสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตาหนึ่งข้างคนละ 60,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท
4. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ คณะที่ 5 ไปพิจารณาดำเนินการ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอว่า ได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี (18 มีนาคม 2546) แล้ว และเนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงพลังงาน

และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยให้เปลี่ยนจาก "ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย" เป็น "เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา" และเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและวางหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไว้อย่างชัดเจน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

ร่างระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้มี ประกอบด้วย "คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ" ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขาธิการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ อนุมัติแผนงานโครงการ วงเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายและมาตรการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

ให้สำนักงบประมาณและสำนักงาน กจัดสรรทรัพยากรให้แผนงานโครงการที่ได้รับ. พ. อนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายและมาตรการพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ

5. เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคการใช้จ่ายเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสิ้นไตรมาส 2 (ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สรุปได้ดังนี้

1. เงินอุดหนุนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวนรวมทั้งสิ้น 79,138,000,700 บาท (ยังไม่รวมเงินอุดหนุนเพิ่มเติมกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547) มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 37,706,045,335.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.65 จำแนกตามส่วนราชการ ได้ดังนี้

- 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,791,821,100 บาท เบิกจ่าย 701,611,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.16
- 2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 66,067,194,000 บาท เบิกจ่าย 33,172,508,216 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.21
- 3) กรุงเทพมหานคร จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 9,982,475,900 บาท เบิกจ่าย 3,746,309,886.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.53
- 4) เมืองพัทยา จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,296,509,700 บาท เบิกจ่าย 85,616,132.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.60

2. ปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้

- 1) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาทำให้โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมิได้ระบุนายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากไม่ทราบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจึงต้องมีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมในภายหลัง
- 3) มีการปรับรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต้องมีการปรับแก้สัญญา และงวดงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- 4) สัญญาจ้างไม่มีความยืดหยุ่นให้ผู้รับเหมาสามารถสลับงวดงานในการดำเนินการก่อสร้างได้
- 5) การแบ่งงวดงานไม่เหมาะสมกับงวดงานการเบิกจ่าย เช่น งวดงานที่แบ่งไว้มากเกินไป
- 6) ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาและแผนงานที่วางไว้
- 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น เทศบาลศรีอยุธยาประสบปัญหาอุทกภัย จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว

- 8) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่สามารถวางฎีกาเบิกเงินได้แม้ว่าจะได้รับอนุมัติแล้ว เนื่องจากคลังจังหวัดยังไม่ได้รับสำเนาใบอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมบัญชีกลาง
- 9) การถ่ายโอนภารกิจงานดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเป็น ภารกิจของกรุงเทพมหานครยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่มีเบิกจ่าย
- 10) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานมาก รวมทั้งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ

6. เรื่อง โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 - 1X ในส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินงานโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 - 1X ในส่วนภูมิภาคของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิจารณาด้วย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงาน ว่า บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 - 1X ในส่วนภูมิภาค วงเงินลงทุน 13,430 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถรองรับการใช้งานของผู้รับบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยมีสาระสำคัญของโครงการสรุปได้ดังนี้

เป้าหมาย จัดซื้อชุมสายวิทยุเซลลูลาร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,300,000 เลขหมายและสถานีวิทยุเครือข่ายระบบ CDMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น โดยมีแผนการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า

	ปีที่ 1-3	ปีที่ 4-10	รวม
- ชุมสายวิทยุเซลลูลาร์	3	2	5 ชุมสาย
- สถานีวิทยุเครือข่าย	1,200	400	1,600 สถานี

ระยะเวลาดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 10 ปี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป

โครงการนี้จะใช้เงินลงทุนจากเงินรายได้ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด . เป็นวงเงินทั้งสิ้น (มหาชน)13,430 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดซื้อขั้วสายและ สถานีวิทยุเครือข่ายระบบ CDMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น จำนวน 12,210 ล้านบาท และมีเงินสำรองโครงการร้อยละ 10 จำนวน 1,220 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,430 ล้านบาท

การดำเนินงานตามโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 2000 -1X ในส่วนภูมิภาค บริษัท กสทได้ (มหาชน) โทรคมนาคม จำกัด .กำหนดแผนการชำระเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีที่ 1 2547	ปีที่ 2 2548	ปีที่ 3 2549	ปีที่ 4 2550	รวม
(1) จัดซื้อขั้วสายและสถานีวิทยุเครือข่ายระบบ CDMA	6,820	3,250	1,135		-11,205
(2) Upgrade และขยายสถานีวิทยุเครือข่ายระบบ CDMA	-	-	-	-1,010	1,010
(3) เงินสำรองโครงการร้อยละ 10	680	325	110	100	1,215
รวม	7,500	3,575	1,245	1,110	13,430

ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการจะมี Financial Internal Rate of Return (FIRR) เท่ากับ ร้อยละ 16.66 Net Present Value (NPV) เท่ากับ 3,996.62 ล้านบาท ที่อัตราส่วนลดร้อยละ 10 Pay Back Period เท่ากับ 6 ปี 7 เดือน

7. เรื่อง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปึงบประมาณ 2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปึงบประมาณ 2547 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สำหรับงบประมาณ ดำเนินการตามโครงการ เห็นควรอนุมัติในวงเงิน 214,006,800 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ในแผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน : สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน จำนวน 2,000,000,000 บาท ก่อน โดยให้ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทย จัดทำคำแนะนำหรือ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) แนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ใช้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไปไปดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต่อไป

(2) หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดโครงการขอเงินอุดหนุนทั่วไป รายการดังกล่าวได้ครบวงเงินแล้ว ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1) ได้ก็เห็นควรให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบุนหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลและสถานที่ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ให้ชัดเจน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า

นายกรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและการมีสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนโดยการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้านและตำบลมีสนามกีฬาเพื่อใช้เป็นที่พักกำลังกาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสารเสพติดและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 ในหมู่บ้านและตำบลที่ยังไม่มีลานกีฬาตามข้อมูลของกรมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 1,047 แห่ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่บ้านและตำบล
- 2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจรู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสารเสพติด
- 3) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านตำบล/

4) เพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีทักษะด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศในการกีฬา

5) เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของหมู่บ้านตำบล/

2.2 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2547

2.3 งบประมาณดำเนินการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1,047 แห่ง
ๆ ละ 204,400 บาท รวมเป็นเงิน 214,006,800 บาท

8. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ให้ถือว่ามาตรการประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญและเร่งด่วน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้
มีคำสั่งที่ 148/2548 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งได้มีคำสั่ง 4 ฉบับ ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2547 แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ ภายใต้คณะกรรมการประหยัดพลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทน และได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 เห็นชอบให้ถอนเรื่องคืนไปก่อน นั้น

กระทรวงพลังงานได้หารือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วและได้ปรับปรุงชื่อคณะกรรมการ
พร้อมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 4 คณะ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคคมนาคมขนส่ง

คณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์

9. เรื่อง ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอและให้รับข้อสังเกตของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ต่อไปด้วย

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสาระสำคัญประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกรอบการประเมินได้แก่

วิสัยทัศน์ คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรและกลไกระดับชาติที่เอื้ออำนวยและประสานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีบริการสวัสดิการและคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเสมอภาค สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้เป็นผู้ที่สังคมสันติสุข น่าอยู่และยั่งยืน

เป้าประสงค์ .ศ.เป้าหมาย สำหรับปี พ/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/2548-2551 มี 4 เป้าประสงค์ คือ

- 2.1 มีการคุ้มครองทางสังคมที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 2.2 มีหลักประกันสวัสดิการทางสังคม การพิทักษ์สิทธิและที่อยู่อาศัย
- 2.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
- 2.4 ประชาชนทุกกลุ่มมีการรวมตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและชุมชนให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ คือ

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างกลไกการคุ้มครองทางสังคม
2. สร้างหลักประกันให้เป็นโอกาส
3. พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

4. พัฒนาสังคมอย่างสมดุล

3.2 ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนานโยบายและระบบสารสนเทศการพัฒนาสังคม
2. การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต
3. การพัฒนาบริการทางสังคมเชิงรุก
4. การรวมพลังพัฒนาทุนทางสังคม

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ/เป้าหมาย ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2551 มีโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ จำนวน 36 โครงการ

ส่วนที่ 3 ประเภทของสิ่งจูงใจที่ต้องการได้รับและแนวทางการบริหารหรือจัดสรรสิ่งจูงใจ

10. เรื่อง การจัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยนำส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับหม่อนและไหมในกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มากำหนดเป็นสถาบันหม่อนไหมฯ ดังกล่าว

ก.พ.ร. รายงานว่า ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำองค์กรเดิมที่มีอยู่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับหม่อนไหมมากำหนด คือ สถาบันวิจัยหม่อนไหมและศูนย์วิจัยหม่อนไหมแพร่ ศูนย์วิจัยหม่อนไหมอุดรธานี ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา ศูนย์วิจัยหม่อนไหมศรีสะเกษ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1,3 และ 4 กรมวิชาการเกษตร ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม สังกัดสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรหม่อนไหมจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชุมพร และน่าน สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-6 เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักด้านหม่อนไหมครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป การอนุรักษ์เอกลักษณ์หม่อนไหมไทยและคุ้มครองหม่อนไหมของประเทศให้มีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานในฐานะ Secretariat ที่เข้มแข็งของคณะกรรมการหม่อนไหมแห่งชาติในการกำหนดนโยบายที่เป็นเอกภาพ มี

การบูรณาการ การประสานงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของหมอนใหม่ได้อย่างชัดเจน

11. เรื่อง รายงานการตั้งศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานการตั้งศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน สรุปได้ดังนี้

ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2547 จังหวัดต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ฯ ทักษิณ ที่ตั้งบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 892 เรื่อง โดยจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/129 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือแก้ไข/ขปัญหา 760 เรื่อง และส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ 3 เรื่อง

จำแนกเรื่องที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ ในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2547 ได้ดังนี้

แจ้งเบาะแส กระทำ ความผิด	ร้องทุกข์ เดือดร้อน ทั่วไป	เดือดร้อน ร้ายแรง	ร้องเรียน กล่าวโทษ จนตรัส.	ที่ดิน	ขอข้อมูล ปรึกษา ความเห็น อื่น ๆ	รวม
149	274	32	174	82	181	892
17%	31%	4%	20%	9%	20%	100%

ประมวลภาพรวมการดำเนินการตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมาได้รับเรื่อง (ร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 4,236 เรื่องและจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา/ (ยอดสะสม) แล้ว 1,346 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.78

12. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ใน ส่วนของกระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 5) ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 สรุปได้ ดังนี้

การแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ มีผลความคืบหน้าในการเจรจาประนอมหนี้มาโดยลำดับ และจะมีการเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2547

ผลการดำเนินงานจาก ศตจ. กิ่งอำเภอ ณ วันที่/อำเภอ/จังหวัด.30 กรกฎาคม 2547 มีผู้ลงทะเบียนด้านหนี้สินนอกระบบที่ผ่านการประชาคม ในแบบ สย.6 (ไม่รวม กทม. จำนวน (.1,690,395 ราย มูลค่า 123,602,501,029 บาท

สำหรับ ศตจ. ได้รายงานผลการเจรจานี้สินนอกระบบ โดยเชิญมาเจรจา .กทม. 25,386 ราย)35.38 % ของเป้าหมาย มูลค่า (3,018,007,387 บาท การเจรจาได้ข้อยุติ 19,393 ราย)76.39% ที่มาเจรจา มูลค่า (2,250,478,557 บาท

ทั้งนี้ ศตจ.มท. ได้ประมวลผลการดำเนินงานของคณะเจรจาประนอมหนี้สินนอกระบบของ ศตจ.จังหวัด/อำเภอที่ได้รายงานในห้วงระยะเวลา ดังนี้

การดำเนินงานของคณะผู้เจรจานี้สินน มีการกำหนดกลยุทธ์การเจรจาการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในการส่งหนังสือเชิญเจรจาให้ถึงตัวลูกหนี้ และเจ้าหนี้ โดยการแจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนทีมเจรจาลงสู่ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่ง

ลูกหนี้และเจ้าหนี้บางราย ที่ยังไม่มาพบคณะเจรจาประนอมหนี้ตามที่ได้นัดหมายไว้ เนื่องจากรอดูท่าทีของคณะเจรจาประนอมหนี้และนโยบายของรัฐบาลว่า จะมีวิธีการหรือแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปและการเชิญลูกหนี้ที่ได้จดทะเบียนตามแบบ สย.6 ไว้ ณ สถานที่ที่ทำงาน แต่บัญชีรายชื่อการเจรจา ต้องไปปรากฏ ณ ภูมิลำเนาเดิม ลูกหนี้จึงไม่สะดวกในการเดินทางไปเจรจาประนอมหนี้

สำหรับการแก้ไขปัญหานี้สินนภาคประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการก่อหนี้ซ้ำซ้อนหรือกลับมาเป็นหนี้ใหม่ในระดับพื้นที่ จังหวัดอำเภอ ได้มีการจัดตั้ง/คณะทำงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สิน โดยประสานงานกับคณะทำงานเพื่อการฟื้นฟูด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ

ในการนำหนี้ในระบบเข้าสู่ในระบบ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เกณฑ์พิจารณาปกติของธนาคารในการพิจารณา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกหนี้บางส่วนไม่มีความสามารถหรือมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะโอนหนี้เข้าสู่ในระบบธนาคาร

คณะเจรจาประนอมหนี้บางส่วน มีภารกิจในการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านไป โดยเฉพาะการสำรวจและรับรายงานตัวตามคำร้องขอจดทะเบียนคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่กำหนดให้ดำเนินการถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 ด้วย

13. เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการสำรวจและรับรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ดังนี้

กรมการปกครอง ได้รับรายงานผลการสำรวจและรับรายงานตัว (สำนักทะเบียนกลาง) คนต่างด้าว 3 สัญชาติเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2547 รวม 1,269,074 คน แยกเป็น ชาย 702,351 คน หญิง 566,723 คน โดยแต่ละสัญชาติมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สัญชาติพม่า จำนวน 905,881 คน แยกเป็น ชาย 497,372 คน หญิง 408,509 คน

1.2 สัญชาติลาว จำนวน 181,614 คน แยกเป็น ชาย 80,981 คน หญิง 100,633 คน

1.3 สัญชาติกัมพูชา จำนวน 181,579 คน แยกเป็น ชาย 123,998 คน หญิง 57,581 คน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่สำรวจ รับรายงานตัวคนต่างด้าว/3 สัญชาติ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2547 มีจำนวนคนต่างด้าวมากที่สุด 10 ลำดับ ดังนี้

ลำดับ	กทมจังหวัด/.	จำนวน (คน)	ลำดับ	จังหวัด	จำนวน (คน)
*	กรุงเทพมหานคร	207,642			
1	ตาก	120,636	6	ชลบุรี	49,318
2	สมุทรสาคร	101,951	7	สุราษฎร์ธานี	38,812

3	เชียงใหม่	76,952	8	ปทุมธานี	38,642
4	ระนอง	55,106	9	กาญจนบุรี	32,615
5	สมุทรปราการ	50,409	10	ภูเก็ต	31,473

จังหวัดที่สำรวจ รับรายงานตัวน้อยที่สุด คือ จังหวัด พัทลุง จำนวน/163 คน

สำนักทะเบียนอำเภอกิ่งอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและรับ/รายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยการดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลด้วยดี

สำหรับการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย จะต้องดำเนินการต่อไป ดังนี้

5.1 กรรมการปกครอง กิ่ง/โดยสำนักทะเบียนอำเภอ (สำนักทะเบียนกลาง) อำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

- (1) บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติเป็นรายบ้านลงในระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547
- (2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับการสำรวจและรับรายงานตัวไว้แล้วมาที่สำนักทะเบียนเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป และออกใบรับรองรายการทะเบียนประวัติเป็นรายคนทุกคน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
- (3) จัดทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยสำหรับบุคคลที่ไม่ได้ทำงาน และกรณีบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจะออกใบอนุญาตทำงานในบัตรใบเดียวกันกับบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยต่อไป (ผลิต) บัตรที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค
- (4) ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนักทะเบียนกลางได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ รองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.2 ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัดที่ได้

ทำทะเบียนประวัติไว้ เมื่อมีเหตุจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ทำงานข้ามจังหวัด

14. เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ซึ่งดำเนินการรับจดทะเบียนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา และจดทะเบียนนายจ้าง ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2547 สรุปได้ดังนี้

ผลการจดทะเบียนนายจ้างทั่วประเทศ

1.1 มีนายจ้างยื่นขอจดทะเบียน จำนวน 216,977 ราย แจกความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 1,392,702 คน จำแนกเป็นสัญชาติพม่ามากที่สุด จำนวน 980,467 คน ร้อยละ)70.40) รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา จำนวน 222,038 คน ร้อยละ)15.94) และสัญชาติลาว จำนวน 190,197 คน ร้อยละ)13.66)

1.2 จังหวัดที่นายจ้างแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ

- 1) กรุงเทพมหานคร มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 233,071 คน หรือร้อยละ 16.74 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 2) จังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 128,761 คน หรือร้อยละ 9.25 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 3) จังหวัดตาก มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 91,127 คน หรือร้อยละ 6.54 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 4) จังหวัดเชียงใหม่ มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 72,706 คน หรือร้อยละ 5.22 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ

5) จังหวัดชลบุรี มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 64,481 คน หรือร้อยละ 4.63 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ

1.3 กิจการที่นายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

- 1) กิจการเกษตรและปศุสัตว์ แঙ্গ้ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 336,821 คนหรือร้อยละ 24.18 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 2) กิจการก่อสร้าง แ้ง้ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 205,910 คน หรือร้อยละ 14.78 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 3) ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล แ้ง้ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 154,232 คน หรือร้อยละ 11.07 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 4) กิจการต่อเนื่องประมง แ้ง้ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 115,008 คน หรือร้อยละ 8.26 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
- 5) กิจการประมง แ้ง้ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 108,814 คน หรือร้อยละ 7.81 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ

ผลการจดทะเบียนราษฎรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

2.1 มีคนต่างด้าวยื่นแบบ ท.ต.1 ขอจดทะเบียนราษฎร ผู้ไม่มีสัญชาติไทยทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการเขตสำนักงานทะเบียน/กิ่งอำเภอ/ที่ว่าการอำเภอ/ราษฎรเทศบาล ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,269,074 คน จำแนกเป็นสัญชาติพม่ามากที่สุด จำนวน 905,881 คน (ร้อยละ) 71.38) รองลงมาเป็นสัญชาติลาว จำนวน 181,614 คน (ร้อยละ) 14.31) และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 181,579 คน (ร้อยละ) 14.31) ตามลำดับ

2.2 จังหวัดที่มีคนต่างด้าวมายื่นแบบคำร้องขอจดทะเบียนราษฎรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

- 1) กรุงเทพมหานคร จำนวน 207,642 คน หรือร้อยละ 16.36
- 2) จังหวัดตาก จำนวน 120,636 คน หรือร้อยละ 9.51

3) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 101,951 คน หรือร้อยละ 8.03

4) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 76,952 คน หรือร้อยละ 6.06

5) จังหวัดระนอง จำนวน 55,106 คน หรือร้อยละ 4.34

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ)Demand Side) ทั้งสิ้น 1,392,702 คน กับจำนวนคนต่างด้าวที่มาขอจดทะเบียนราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทยทั่วประเทศ)Supply Side) ทั้งสิ้น 1,269,074 คน ปรากฏว่ามีจำนวนความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว)Demand Side) มากกว่าจำนวนคนต่างด้าวมาขอจดทะเบียนราษฎรฯ)Supply Side) จำนวน 123,628 คน หรือร้อยละ 8.88 ของจำนวนความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ

สำหรับกรุงเทพมหานคร หากเปรียบเทียบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว)Demand Side) ที่นายจ้างมาจดทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างทั้งสิ้น จำนวน 233,071 คน กับคนต่างด้าวที่มาจดทะเบียนราษฎรฯ)Supply Side) จำนวน 207,642 คน ปรากฏว่า มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว)Demand Side) มากกว่า คนต่างด้าวที่มาจดทะเบียนราษฎรฯ)Supply Side) จำนวน 25,429 คน หรือร้อยละ 10.91 ของความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

15. เรื่อง การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่า สายเมียวดี - เชียงเขาคะนาวศรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกงานก่อสร้างถนนสายเมียวดี-เชียงเขาคะนาวศรี ซึ่งจะวางกรอบและกำหนดพันธกรณีของทั้งสองประเทศที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามกับฝ่ายพม่า สำหรับสาระสำคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนมีดังนี้

รัฐบาลไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างถนนสายเมียวดีเชียงเขาคะนาวศรี ตามแบบและรายละเอียดงานก่อสร้างที่จะแนบในหนังสือแลกเปลี่ยน

รัฐบาลไทยจะมอบหมายให้บริษัทไทยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวง

รัฐบาลพม่าจะดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างถนนดังกล่าว อาทิ จัดเตรียมพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง อำนวยความสะดวกในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และยกเว้นภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รัฐบาลพม่าจะอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว โดยเฉพาะการคุ้มครองความปลอดภัยและการเดินทางข้ามแดน

รัฐบาลพม่าจะให้การคุ้มครองรัฐบาลไทย หน่วยงานไทย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เข้าไปปฏิบัติการดังกล่าวจากการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ

ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย พม่า เพื่อปรึกษาหารือและ -ประสานงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างดังกล่าว

ไทยจะจัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับวิศวกรด้านการออกแบบของพม่า

16. เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในโครงการออกแบบและคมนงานก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลความคืบหน้าในโครงการออกแบบและคมนงานก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งสหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON) ชะนาการประกวดราคาในโครงการออกแบบและคมนงานก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ณ ประเทศกาตาร์ และมีการลงนามในสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 แต่ประสบปัญหาในการดำเนินงานนานับประการ โดยเฉพาะปัญหาความล่าช้าและคุณภาพของงานจนรัฐบาลกาตาร์เกือบยกเลิกสัญญาว่าจ้าง FEDCON ทั้งนี้ เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 15 ของประเทศกาตาร์สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าวัสดุก่อสร้างของไทยไปเจรจากับผู้นำเข้าในกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศในตะวันออกกลางอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างในตะวันออกกลางระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ศกนี้ต่อไป

17. เรื่อง การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9 ของสมาคมศาลปกครองสูงสุด ระหว่างประเทศในปี 2550

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2549 สำหรับดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9 ของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเห็นว่าในปีนั้นเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และเป็นปีที่เสด็จเถลิงวัลย์ราชสมบัติ ครบ 60 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการ

เหตุการณ์พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว

18. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสหภาพพม่าและรัฐบาลไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้โดยให้ใช้บันทึกความเข้าใจฉบับที่กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ ให้ประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งสหภาพพม่า และ กระทรวงพลังงานแห่งรัฐบาลไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ที่มีใช้สาระสำคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงพลังงานดำเนินการได้โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และอนุมัติให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2547 ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า

ทั้งนี้ ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวกับประเทศสหภาพพม่าซึ่งมีพรมแดนติดต่อกัน จะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาค ซึ่งนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรแปรรูป และด้านพลังงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างพม่าและไทย

19. เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2547 สรุปได้ดังนี้

ดัชนีอุตสาหกรรมของเดือนมิถุนายน 2547

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม = 136.47 ทรงตัวจากเดือนพฤษภาคม 2547 (136.94) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน (123.97)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2547 ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การผลิตเครื่องดื่มน้ำที่ไม่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด การผลิต

เครื่องใช้ในบ้านเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุและสินค้าที่เกี่ยวข้อง การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ

อัตราการใช้จ่ายสำหรับการผลิตเฉลี่ย =63.37 ทรงตัวจากเดือนพฤษภาคม 2547 (63.79) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)57.27)

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2547

ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศขยายตัวดีขึ้น ตามการบริโภคในประเทศที่ขยายตัว แต่การส่งออกยังคงชะลอตัว จากข่าวการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกรอบใหม่ และการไต่สวน AD สินค้ากุ้ง

คำสั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากความได้เปรียบด้านคุณภาพและมาตรฐาน

ราคาเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของจีน สำหรับความต้องการเหล็กรวมในประเทศยังคงมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น

การผลิตรถยนต์ชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มีแผนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่และมุ่งส่งเสริมการขายในช่วงปลายปี

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่และกีฬาโอลิมปิก

การผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง

20. เรื่อง การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสรุปผลการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2547 ดังนี้

ผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 26,000 คน ประกอบด้วยเกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

การให้บริการทางวิชาการ

- 2.1 การให้บริการคลินิกเกษตร มีเกษตรกรที่เข้ามางานจำนวนมากเข้ารับคำปรึกษาและใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร จากนักวิชาการประจำคลินิก เช่น คลินิกดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง บัญชีฟาร์ม มีการนำตัวอย่างของปัญหามาให้ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ของคลินิกต่าง ๆ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้น
- 2.2 การแสดงนิทรรศการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการทางการเกษตร ซึ่งมีทั้งการแสดงด้วยของจริง ด้วยภาพและวีดิทัศน์ รวมทั้งให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิต การตลาด การผลิตสารอินทรีย์ที่ใช้แทนสารเคมีทางการเกษตรและข้อมูลที่สำคัญ ๆ ประกอบกับการอธิบายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นที่สนใจของเกษตรกร นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
- 2.3 การเสริมสร้างความรู้ มีการฝึกอบรมการทำบัญชีฟาร์ม การฝึกอาชีพ การทำผลิตภัณฑ์จากผลิตผลการเกษตร และการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารไทยชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของเกษตรกรและผู้เข้าชมนานทุกสาขาอาชีพ

ผลทางเศรษฐกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานประมาณ 3.40 ล้านบาท ได้จากการจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และจากการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภายในงาน

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดงาน

- 4.1 ผู้เข้าร่วมงาน ได้ทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ทรงมีต่อเกษตรกร
- 4.2 เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา สาเหตุ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเกษตร การทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการแก่เกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 4.3 เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าไปให้คำปรึกษา ให้บริการ และแก้ไขปัญหาถึงพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และได้ผลมากขึ้น
- 4.4 เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวในการเสริมสร้างความรู้ และใช้บริการที่รัฐจัดให้ในลักษณะนี้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

21. เรื่อง การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานการสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เพื่อตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยประจำหรือออกจากพื้นที่ไปแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลประชากร

1.1 ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี 33 อำเภอ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,424,728 คน มีครัวเรือนจำนวน 329,255 ครัวเรือน

(1) จังหวัดปัตตานี มีจำนวนประชากรมากที่สุด 529,726 คน

(2) จังหวัดยะลา มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด 416,628 คน

1.2 เพศ ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเพศชาย 693,532 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 และเป็นเพศหญิง 731,196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 โดยทั้ง 3 จังหวัด มีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน

1.3 อายุ

(1) มีช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 476,337 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43

(2) มีช่วงอายุระหว่าง 18 -45 ปี จำนวน 647,170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.43

(3) มีช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 301,221 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14

1.4 การนับถือศาสนา

(1) นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด จำนวน 1,213,387 คน คิดเป็นร้อยละ 85.16

(2) นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 207,033 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53

(3) จังหวัดนราธิวาสมีอัตราส่วนประชากรนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จำนวน 424,401 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72

(4) จังหวัดยะลา มีอัตราส่วนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จำนวน 73,704 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69

1.5 ถิ่นที่อยู่ ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ จำนวน 1,268,678 คน คิดเป็นร้อยละ 89.05 และอยู่อาศัยไม่ประจำ จำนวน 156,050 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95

(1) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 จังหวัดแล้วปรากฏว่า จังหวัดนราธิวาสมีประชากรมีถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ประจำมากที่สุด จำนวน 54,740 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี มีประชากรมีถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ประจำ จำนวน 54,043 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และจังหวัดยะลามีประชากรที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ประจำน้อยที่สุด จำนวน 47,267 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32

(2) จังหวัดยะลามีวัตถุประสงค์จากไปเพื่อการศึกษามากที่สุด จำนวน 13,740 คน รองลงมาคือจากไปเพื่อทำงาน จำนวน 13,021 คน และจากไปเพื่อเผยแพร่ศาสนา จำนวน 381 คน

(3) จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์จากไปเพื่อการทำงานมากที่สุด จำนวน 33,057 คน รองลงมาคือจากไปเพื่อศึกษา จำนวน 20,301 คน และจากไปเพื่อเผยแพร่ศาสนา จำนวน 328 คน

(4) จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์จากไปเพื่อการทำงานมากที่สุด จำนวน 37,693 คน รองลงมาคือจากไปเพื่อศึกษา จำนวน 22,873 คน และจากไปเพื่อเผยแพร่ศาสนา จำนวน 155 คน

2. การศึกษา

2.1 ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ต่ำกว่า ป.6 มากที่สุด จำนวน 489,796 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85 มีประชากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 39,097 คนคิดเป็นร้อยละ 3.58

2.2 จังหวัดยะลา ประชากรมีความรู้ต่ำกว่า ป.6 จำนวน 133,616 คน คิดเป็นร้อยละ 32.07 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 14,199 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41

2.3 จังหวัดปัตตานี ประชากรมีความรู้ต่ำกว่า ป.6 จำนวน 158,988 คน คิดเป็นร้อยละ 30.01 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 11,798 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23

2.4 จังหวัดนราธิวาส ประชากรมีความรู้ต่ำกว่า ป.6 จำนวน 197,192 คน คิดเป็นร้อยละ 41.22 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 13,100 คน คิดเป็นร้อยละ 2.74

3. การประกอบอาชีพ

3.1 ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประกอบอาชีพ จำนวน 952,743 คน คิดเป็นร้อยละ 66.88 อยู่ระหว่างกำลังศึกษา จำนวน 322,650 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66 และว่างงาน จำนวน 88,528 คน คิดเป็นร้อยละ 6.48

3.2 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด จำนวน 460,608 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 287,290 คน คิดเป็นร้อยละ 21.06

4. ยานพาหนะ

4.1 ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มียานพาหนะในการครอบครองรวมทั้งสิ้น 285,702 คัน โดยเป็นรถมอเตอร์ไซด์มากที่สุด จำนวน 243,499 คัน คิดเป็นร้อยละ 85.2 รองลงมาเป็นรถปิกอัพ จำนวน 29,860 คัน คิดเป็นร้อยละ 10.45

5. อาวุธปืน ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาวุธปืนในการครอบครองรวมทั้งสิ้น 18,096 กระบอก โดยมีอาวุธปืนสั้นมากที่สุด จำนวน 10,247 กระบอก คิดเป็นร้อยละ 56.63

(1) จังหวัดปัตตานีมีอาวุธปืนมากที่สุดทั้งสองประเภท โดยมีปืนสั้น จำนวน 4,498 กระบอก ปืนยาว 5,342 กระบอก

(2) จังหวัดยะลามีปืนสั้นน้อยที่สุด จำนวน 1,797 กระบอก และจังหวัดนราธิวาสมีปืนยาวน้อยที่สุด จำนวน 1,217 กระบอก

6. ภาษาพูด ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี) มากที่สุด จำนวน 204,922 คน คิดเป็นร้อยละ 62.21 รองลงมาใช้ภาษาไทยผสมมลายูท้องถิ่น จำนวน 66,938 คน คิดเป็นร้อยละ 20.36 และใช้ภาษาไทยเพียง 57,395 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43

7. ความต้องการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

7.1 จากการสำรวจความต้องการ จำนวน 2,041,200 รายการ ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความต้องการตามลำดับที่น่าสนใจดังนี้

(1) จัดหาอาชีพ จำนวน 370,593 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.5

- (2) ส่งเสริมการศึกษา จำนวน 325,528 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.95
- (3) ช่วยเหลือด้านเงินทุนและการเงิน จำนวน 234,669 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.50
- (4) ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล จำนวน 215,196 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.54
- (5) ส่งเสริมด้านกีฬา จำนวน 190,128 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.31
- (6) ช่วยเหลือที่ดินทำกิน จำนวน 171,319 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.39
- (7) ขอให้บรรเทาหนี้สิน จำนวน 146,271 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.17
- (8) ให้ฝึกอาชีพ จำนวน 129,926 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.37

7.2 จำแนกความต้องการ 2 ลำดับแรกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้

- (1) จังหวัดยะลา ต้องการรับความช่วยเหลือมากที่สุด คือ การศึกษา จำนวน 108,724 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.72 และรองลงมา คือ จัดหาอาชีพ จำนวน 99,237 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.26
- (2) จังหวัดปัตตานี ต้องการรับความช่วยเหลือมากที่สุด คือ การจัดหาอาชีพ จำนวน 97,493 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.71 และรองลงมา คือ ช่วยเหลือเงินทุนและการเงิน จำนวน 76,495 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.90
- (3) จังหวัดนราธิวาส ต้องการรับความช่วยเหลือมากที่สุด คือ จัดหาอาชีพ จำนวน 173,863 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.68 และรองลงมา คือ การศึกษา จำนวน 132,093 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.72

22. เรื่อง รายงานคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ ตามที่คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ เสนอ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การดำเนินการของคณะกรรมการอิสระฯ

ในการจัดทำรายงานภาคแรกนี้ คณะกรรมการอิสระฯ ได้ดำเนินการประชุมแล้วรวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง และเชิญบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 ราย รวมทั้งได้เดินทางไปตรวจสอบ เสาะหา พยานหลักฐานและสอบถามราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนสัมภาษณ์บุคคลที่มามอบตัว กับทางการ รวม 4 ครั้ง ในการนี้ คณะกรรมการอิสระฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน และคณะอนุกรรมการฝ่าย สอบสวนและพิสูจน์หลักฐาน และคณะทำงานอีก 1 คณะ ได้แก่ คณะทำงาน ตรวจสอบและพิสูจน์วัตถุพยานเกี่ยวกับกรณีกรือเซะ เพื่อช่วยสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระฯ ด้วย

2. การลำดับเหตุการณ์ที่บ้านกรือเซะ

- 2.1 ในตอนเช้าตรู่ของวันที่ 28 เมษายน 2547 เวลาประมาณ 05.00 นกลุ่มผู้ก่อ . ความไม่สงบจำนวนประมาณไม่ต่ำกว่า 30 คน ได้ร่วมกันบุกเข้าโจมตีจุดตรวจกรือเซะฝั่งป้อมยามด้านสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งคั่นกลางอยู่ระหว่างป้อมยามกับ มัสยิดกรือเซะ ได้วางเพลิงและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ทรูเข้าทำร้าย และสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยอาวุธมีดและได้ปล้นยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืน ของทางราชการไปจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้น กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบบางส่วนได้ หลบหนีเข้าไปทางบริเวณสวนมะพร้าวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของป้อมยาม บางส่วน ได้เข้ายึดครองมัสยิดกรือเซะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก และใช้เครื่องขยายเสียง ของมัสยิดประกาศเรียกร้องให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมต่อสู้เพื่อพระเจ้า และประกาศ ขับไล่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากมัสยิดพร้อมกับประกาศการพลีชีพเพื่อพระเจ้า
- 2.2 เวลาประมาณ 06.00 น ทหารจำนวน .6 คนได้ใช้รถฮัมวีเดินทางไปยังมัสยิดกรือเซะ เมื่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเห็นเข้าก็ยิงมาที่รถ เจ้าหน้าที่จึงได้ยิงตอบโต้ด้วย ปืนกลประจำรถ จากนั้นก็มีการยิงออกมาจากมัสยิดโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงยิงตอบโต้ด้วยอาวุธปืน การยิงต่อสู้และปะทะกันระหว่าง กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อยู่ในมัสยิดกรือเซะและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ล้อมอยู่ข้าง นอกก็ได้เริ่มขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้ดำเนินไปอย่างยืดเยื้อและ ต่อเนื่องกันมาตลอด จนถึงเวลาประมาณ 14.15 นซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ . ของรัฐตัดสินใจดำเนินการทางยุทธวิธีขั้นเด็ดขาด โดยการใช้กองกำลังทหารจู่โจม เข้าไปในมัสยิด และใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้และสังหารผู้ก่อความไม่สงบที่เหลืออยู่
- 2.3 กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้ศาสนาเป็นยุทธศาสตร์ปลุกกระดม เพื่อสร้างแนวร่วม ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวนผู้มอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กรือเซะ พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีหลักความเชื่ออย่างมง่าย เช่น เชื่อว่า เมื่อได้กล่าว ถ้อยคำบางถ้อยคำ ขณะเข้า (ซึ่งไม่ปรากฏในคำสอนของศาสนาอิสลาม) ปฏิบัติการแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็น และบางกลุ่มของผู้ก่อความไม่สงบ ได้นำทรายซึ่งได้ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ไปโรยไว้บนเส้นทางบริเวณอำเภ

เทพาแห่งหนึ่ง กับบริเวณอำเภอนาทวีอีกแห่งหนึ่ง โดยเชื่อว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งกำลังมาสนับสนุนได้ เพราะจะเห็นเส้นทางดังกล่าวกลายเป็นทะเล

2.4 วิกฤตการณ์ความรุนแรงนับแต่ผู้ก่อความไม่สงบเริ่มปฏิบัติการจนถึงตอนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติเหตุการณ์ด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดนั้นกินเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 9 ชั่วโมงเศษ ยังผลให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเสียชีวิตรวม 3 คน และบาดเจ็บสาหัสรวม 8 คน ส่วนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 32 คน ส่วนใหญ่เป็นชายฉกรรจ์เฉลี่ยอายุประมาณ 30 ปี โดยไม่มีผู้ใดถูกจับกุมได้เลยในวันนั้น แต่มีผู้มามอบตัวกับทางการหลังจากนั้นประมาณ 3 คน

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 สำหรับปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการอิสระฯ เห็นสมควรเสนอแนะมาตรการเร่งด่วนขั้นแรกมา ณ ที่นี้กล่าวคือ รัฐควรพิจารณาจ่ายเงินค่าช่วยเหลือให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตและแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย รวมทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่บ้านกรือเซะ

ทั้งนี้ โดยอาศัยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก อีกทั้งยังจะเป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินไปแล้วด้วย คณะกรรมการอิสระฯ เชื่อว่าการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยในการเยียวยาและสมานแผลที่เกิดจากเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ และอาจเป็นก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสมานฉันท์ นอกจากนั้นแล้วมาตรการดังกล่าวน่าจะนำความพึงพอใจได้บางส่วนมาสู่มวลบุคคล องค์กร และนานาชาติที่กำลังจ้องมองประเทศไทยว่าจะจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ และย่อมจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นธรรมและมนุษยธรรม

3.2 รัฐบาลควรดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กำลังได้กำหนดแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีความชัดเจนรัดกุม พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเพียงพอตลอดจนฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

23. เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 6

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปผลการสัมมนา "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 6 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนท้องถิ่นไปดำเนินการต่อไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษกได้จัดสัมมนา "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ และโฆษกกระทรวงทุกกระทรวง ที่โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การสัมมนาครอบคลุมพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ 8 ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

การสัมมนาครั้งนี้ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ซึ่งกำกับติดตามการปฏิบัติราชการเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการสัมมนา และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับชมและรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

สรุปประเด็นการสัมมนา

การสัมมนาภาคเช้า

การสัมมนาในภาคเช้าประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง ต่อจากนั้นเป็นการสัมมนาเรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นได้เสนอความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานดังนี้

สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ

ต้องการให้ อบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งข .้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ข่าวที่สื่อมวลชนจะสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่แก่ประชาชนได้ต่อไป

ขอให้แต่ละหน่วยงานในระดับจังหวัดมีตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน

สื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มีสถานีวิทยุประจำจังหวัด

ขอให้จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนเป็นประจำ เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสซักถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ

เว็บไซต์ของจังหวัดข้อมูลไม่ทันสมัย ควรมีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้

สื่อมวลชนจังหวัดนครนายก

หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับประชาชนในท้องถิ่น แต่เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม และหากสามารถดัดแปลงหอกระจายข่าวเป็นเสียงตามสายจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

สื่อมวลชนไม่ได้รับความร่วมมือในด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบางส่วน

สื่อมวลชนจังหวัดปราจีนบุรี

สื่อมวลชนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะถูกกีดกันจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการถ่ายภาพหรือทำข่าวเวลาที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาในจังหวัด

การประสานขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐค่อนข้างยาก และสื่อมวลชนถูกมองแง่ลบ

หน่วยงานราชการควรมีทะเบียนผู้สื่อข่าวที่จะเข้าไปติดต่อขอข้อมูลเป็นประจำ เพื่อความสบายใจในการให้ข่าว และสะดวกในการตรวจสอบว่าเป็นผู้สื่อข่าวจริงหรือไม่

หนังสือเชิญจากหน่วยราชการมาถึงสื่อมวลชนล่าช้า และบางครั้งไม่ได้รับหนังสือเชิญ จึงไม่ทราบว่ามีการจัดรายการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

ขอให้มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภาครัฐในเรื่อง พ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะได้.บ.ร. ตัดสินใจได้ว่าข้อมูลอะไรเผยแพร่ได้หรือไม่

สื่อมวลชนเสนอข่าวที่เป็นปัญหาและได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน แต่ทางราชการไม่ให้ความสำคัญ ไม่นำไปแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ขอให้จังหวัดจัดสถานที่และอุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ให้ผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าว เช่นเดียวกับที่ทำเนียบรัฐบาล

สื่อมวลชนจังหวัดสระแก้ว

ต้องการให้หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของภาครัฐมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนได้อย่างรวดเร็ว

มีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ ขอเสนอให้จังหวัดจัดตั้งทีมเฉพาะกิจในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอิสระในเรื่องข้อมูลข่าวสาร

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่สื่อมวลชนได้นำเสนอในการสัมมนา คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโฆษกกระทรวง จะได้นำไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของภาครัฐกับสื่อมวลชนท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมีคุณภาพที่ถูกต้องรวดเร็วต่อไป

การสัมมนาภาคบ่าย

รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธานการสัมมนา ได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกกระทรวง ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ

การประเมินผลการจัดสัมมนา

การจัดสัมมนานี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 400

คน แบ่งเป็น สื่อมวลชนท้องถิ่น 129 คน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง 18 คน ผู้ตรวจราชการ 13 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 คน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ 97 คน สำนักโฆษก 29 คน กรมประชาสัมพันธ์ 45 คน และผู้สังเกตการณ์ 53 คน

จากการประเมินผลการสัมมนาโดยการตอบแบบสอบถาม สื่อมวลชนส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มาก เพราะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากรัฐบาล และสามารถนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้รัฐบาลได้รับทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านข่าวสารและความต้องการของสื่อมวลชน และยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญและเข้าใจ บทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของสื่อมวลชน สื่อมวลชนเสนอให้มีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้อีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานของรัฐ และขอให้จัดหมุนเวียนตามจังหวัดในเขตตรวจราชการ รวมทั้งเพิ่มเวลาในช่วงการนำเสนอปัญหาในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้สิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่เสนอแนะ

ตรงกันคือ ต้องการให้รัฐบาลนำเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่ได้นำเสนอในการสัมมนาไปดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

24. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า จำนวน 5 ราย
ดังนี้ นายยรรยง พวงราช เป็นประธานกรรมการ พลตำรวจโท วงศม ณีรินทร์ เป็นรอง
ประธานกรรมการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายวิรัช หาญพิทักษ์พงศ์ และนายมานิช
วีระกุล เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547

2. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10 ชช.)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ผู้อำนวยการสำนัก
ประเมินผล (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 บส.) ระดับ 9 สำนักงบประมาณ ดำรง
ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10 ชช.) ระดับ 10
สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป สำหรับการนำความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

3. คณะกรรมการการประปานครหลวงชุดใหม่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการการประปา
นครหลวงชุดใหม่ จำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายอนุชา โมกขะเวส ดำรง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยกรรมการได้แก่ พล.อ. บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ ,
พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ , นางลีนา เจริญศรี, นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร , ม.ล.
ปานสาร หัสดินทร , นายปราโมทย์ โชคศิรกุลชัย , นายสมชัย บุญนำศิริ , นายสันติ สา
ทิพย์พงษ์ , นายสาโรช คัชมาตย์ , นางสาวสุพิศตรา สังข์มงคล , นายบรมกษ สีนุตพงษ์
และนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

